

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง	
วัน/เดือน/ปี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖	
<p>หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทาง เว็บไซต์</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA ปี ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ นั้น</p> <p>ในการนี้ งานการเงินและบัญชี จึงขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง http://www.wtdph.go.th/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน</p> <p>Linkภายนอก เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง http://www.wtdph.go.th/</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายวิษุวัต จินดาพงษ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์) สาธารณสุขอำเภอวังทอง</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายวิษุวัต จินดาพงษ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	